
รายงานการประชุมสถาบันทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
ครั้งที ่7/2558 

วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
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ผู้มาประชุม 
1.ผศ.โกสินทร์     พัฒนมณี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
2.นายปรีดา        เกิดสุข   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถาบันฯ 
3.นายสมภพ       ยี่สุ่น   ต าแหน่ง นักวิชาการประมง 
4.นายภากรณ์     จู้ห้อง   ต าแหน่ง นักวิชาการประมง  
5.นายสุริยะ        ตาเตะ   ต าแหน่ง นักวิชาการประมง  
6.น.ส.สุภาวดี   กลับใหม ่  ต าแหน่ง นักวิชาการประมง 
7.นายธานี          สังฆะวัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 
8.น.ส.ธนาภรณ์    ว่องวรานนท์   ต าแหน่ง จนท.บรหิารงานทั่วไป 
9.น.ส.วิศนี         รัตนอร่ามสวัสดิ ์  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
10.นายปฐมฤกษ์  บัวแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
11.น.ส.กันต์กนิษฐ์    ทองร่วง   ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
12.นายสายันต์       กกแก้ว   ต าแหน่ง ช่างเช่ือมและโลหะ 
13.นายวิชาญ   ธรรมเนียม  ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้าและประปา 
14.น.ส.จิตตมาส   ฤทธิเดช   ต าแหน่ง จนท.บรหิารงานทั่วไป 
15.นายพงษ์พันธ์        โชติพันธ์   ต าแหน่ง ช่างศิลป์  
16.นายจรัญ        บุญรงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการประมง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.น.ส.ชรินรัตน์   ผกามาศ   ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ลาคลอด) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ 
ไม่มี 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
  เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม  ประธานกล่าวได้เปิดการประชุม ครั้งที่ 7/2558 โดย
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

วาระที ่1.     เรือ่งแจง้ทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เรื่องทีผู่้อ านวยการแจ้ง 

1.1.1 กรณีไปด าเนินการซื้อสินค้าที่ร้านภูมิภัทรให้ชะลอไว้ก่อนยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระบบหรือหากจ าเป็นต้องใช้เร่งด่วนจริงก็ให้จัดซื้อมาก่อน   โดยทั้งนี้ให้ทุกส่วนงานโดยเฉพาะส่วนงานช่างให้เช็ค
สภาพของสิ่งของหรือวัสดุที่ต้องใช้งานว่าใกล้ช ารุดหรือไม่ เพื่อจะได้เตรียมการวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งของหรือ
วัสดุช ารุดมาสต๊อกไว้เพื่อน ามาเตรียมความพร้อมในการใช้งานโดยเมื่อน าสิ่งของหรือวัสดุมาแล้วให้คุมสต๊อกให้ดี 

 



การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
หากสถานที่ส าหรับจัดเก็บสต๊อกสินค้า และจัดหาคนที่จะมาด าเนินการคุมสต๊อก 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2 การขอนุญาติออกนอกพื้นที่ โดยการเขียนบันทึกข้อความการขออนุญาตการขอออกไปข้างนอกทุกครั้ง 
และการมาท างานให้มาตรงตามเวลาที่ก าหนด และเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงให้พักเที่ยงตรงตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.3 การขอนุญาติซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดจากการที่ให้ส่งรายละเอียดไปที่แผนกช่างที่สายันต์ กกแก้ว 
ให้เปลี่ยนมาส่งที่ผู้อ านวยการแทน 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2 เรื่องที ่น.ส.ธนาภรณ์ ว่องวรานนท ์แจ้ง 

1.2.1 งานบุคลากร มีพนักงานลาป่วย 12 วัน 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2.2 การยื่นภาษีประจ าปีให้ยื่นให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 หรือหากพนักงานท่านใดที่ต้องการ
ยื่นฝากผ่านการเงินให้เตรียมเอกสารส่งมาภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2.3 ค่าล่วงเวลาของนักศึกษาได้มีนักศึกษามาเบิกค่าล่วงเวลาหมดแล้ว ยกเว้นนักศึกษาที่เสียชีวิตได้น าเงิน
ส่วนนั้นไปท าบุญเรียบร้อยแล้ว 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2.4 สัญญาจ้างเหมาบริการที่จะหมดเขตในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้แจ้งพนักงานให้น าเอกสารมาจัดส่งแล้ว 
ส าหรับลูกจ้างช่ัวคราวจะใช้การประเมินทุก 6 เดือน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเข้ารับการประเมินทุก 6 เดือนได้
มีการจัดท าค าสั่งพร้อมระบุวันเวลาและสถานที่ที่จะเข้าประเมินเรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มท าการประเมินในวันที่ 19 
มีนาคม 2558 ยกเว้นนางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองร่วง เนื่องจากยังปฏิบัติงานไม่ครบ 6 เดือน 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.3 เรื่องที ่นายจรัญ บญุรงค์ แจ้ง 

1.3.1 งานภายในพิพิธภัณฑ์ในส่วนของระบบที่เกิดปัญหาได้มีช่าง คือ นายวิชาญ ธรรมเนียม และนายสายันต์ 
กกแก้ว เข้าไปด าเนินการแก้ไขแล้วโดยในขณะนี้มีระบบลม 4 ตัวที่ใช้งานได้ตามปกติ ส าหรับอีก 2 ตัวยังคงอยู่ที่ร้าน
เพื่อให้ซ่อมแซม ระบบไฟและระบบน้ าภายในพิพิธภัณฑ์ปกต ิส าหรับระบบกรองก็มีการจัดการตามปกติทุกวัน 



         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3.2 เครื่องปรับอากาศ (เก่า) ภายในพิพิธภัณฑ์ใช้งานไม่ได้จ านวน 5 เครื่อง 
การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
ส าหรับเครื่องปรับอากาศที่เสียให้ด าเนินการเคลื่อนย้ายออก 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3.3 สุขภาพสัตว์น้ าปกติ ส าหรับระบบการจัดการสุขภาพสัตว์น้ าข้ึนมาเพื่อไว้ป้องกันและแก้ไขกรณีสัตว์น้ า
ประสบปัญหา 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3.4 ไดม้ีการด าเนินการจัดท าป้ายข้อมูลไปบางส่วนแล้ว 
การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
มอบหมายให้นายปฐมฤกษ์ บัวแก้ว เข้ามาดูแลความสวยงาม โดยให้มีการเปลี่ยนแปลงทุก 2 เดือน 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3.5 อาคารพักฟื้น และบ่อตะพาบน้ าได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และดูแลรักษาเรียบร้อยแล้ว  
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3.6 ระบบปั้มน้ าปกติ ส าหรับระบบปั้มน้ าบริเวณชายหาดก าลังอยู่ในช่วงการด าเนินการซ่อมแซม 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3.7 การวางแผนการสั่งสัตว์น้ าช่วงสงกรานต์ได้ด าเนินการวางแผนและติดต่อขอจัดซื้อพันธ์ุสัตว์น้ ามาบางส่วน 
และจะพยายามหาปลาที่มีสีม่วงมาจัดใส่ในตู้เพื่อให้เข้ากับรรยากาศ 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.4 เรื่องที่นายสายันต์ กกแก้ว แจ้ง 

1.4.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการขุดร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการปลูกพันธ์ุไม้สีม่วงซึ่งได้ด าเนินการไปประมาณ
ร้อยละ 70  

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4.2 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสายยางเพื่อน ามาเปลี่ยนในส่วนที่ช ารุดซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงรอสินค้าที่ท าจัดซื้อจัด
จ้างไป 

 



         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4.3 ได้ด าเนินการหาผู้รับเหมามาด าเนินการปรับปรุงที่บ่อสระบัวเรียบร้อยแล้วโดยผู้รับเหมาเสนอราคา 
15,000 บาท 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
ให้ทดลองหาบัวสายสีม่วงมาปลูกในน้ ากรอยว่าสามารถทนสภาพน้ าได้หรือไม่ หากสามารถทนต่อสภาพน้ าได้จะ

ได้เตรียมน ามาปลูกในสระบัวต่อไป 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.5 เรื่องที่นายปฐมฤกษ์ บัวแก้ว แจ้ง 

1.5.1 งานสารสนเทศการติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ของระบบเครือข่าย AIS ได้มีการติดต่อกลับมาแล้ว โดยจะเข้า
มาด าเนินการติดตั้งในวันที่ 25 มีนาคม 2558 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5.2 งานสารสนเทศด้านการติดตั้งกล้อง IP CAMERA ได้ไปจัดหาราคาของกล้องมาแล้ว 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5.3 การลากสายระบบอินเทอร์เน็ต อยู่ในช่วงการด าเนินการลากสายอินเทอร์เน็ต 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5.4 งานโสตในรอบ 6 เดือนได้ด าเนินการออกแบบข้อมูลที่นายจรัญ บุญรงค์ 
การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
การจัดข้อมูลให้ออกแบบนั้นให้จัดท าบันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการทุกครั้งเพื่อจะได้

ตรวจสอบความเหมาะสมของช้ินงานและกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน โดยพนักงานผู้ที่จัดส่งข้อมูลมาให้ต้องด าเนินการ
จัดท าข้อมูลให้มีความกระชับ เพื่อให้นายปฐมฤกษ์ บัวแก้ว มีหน้าที่ในการออกแบบเพียงอย่างเดียว โดยเมื่อออกแบบ
เสร็จสิ้นให้เจ้าของพนักงานผู้จัดส่งข้อมูลตรวจสอบข้อมูลก่อนก่อนที่นายปฐมฤกษ์ บัวแก้ว จะน าจัดส่งผลิตที่ร้าน  

งานบาร์โค้ดที่ติดตั้งบริเวณตู้ปลาให้รีบด าเนินการแก้ไข เนื่องจากมีผู้โทรศัพท์มาแจ้งว่าไม่สามารถใช้งานได้ 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.6 เรื่องที่นายวิชาญ ธรรมเนียม แจ้ง 

1.6.1 งานระบบไฟ (เครื่องปั่นไฟ) ได้ส่งเรื่องไปที่พัสดุเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  
การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
ให้ด าเนินการตามเอกสาร และส่งเรื่องไปที่พัสดุอีกครั้งและท าการขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของบริษัทเพื่อ

ด าเนินการติดต่อด้วยตัวเองโดยตรง 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 



1.6.2 ระบบปั้มน้ าที่ชายหาด โดยจะเข้าไปซ่อมแซมภายในอาทิตย์ที่ 9-13 มีนาคม 2558 โดยมีทีมงานจ านวน 3 
คน เข้าไปด าเนินการซ่อมแซม 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.6.3 ระบบน้ าสปริงเกอร์ ก าลังด าเนินการแก้ไขภายในอาทิตย์ที่ 9-13 มีนาคม 2558 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.7 เรื่องที่นายภากรณ์ จู้ห้อง แจ้ง 

1.7.1 จะมีการด าเนินการจ้างเหมาล้างบ่อแมวน้ าในอาคารแสดงความสามารถสัตว์ โดยมีผู้เสนอราคามา
เรียบร้อยแล้ว 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.7.2 ได้ด าเนินการปรึกษานายพงษ์พันธ์ โชติพันธ์ เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าหินเพื่ออ าพราง
บริเวณหลังคาในอาคารแสดงความสามารถสัตว์ให้มีความสวยงาม โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 
2558   

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.7.3 การด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าซึมบริเวณอาคารแสดงความสามารถสัตว์ขณะอยู่ในช่วงการหาช่างเข้ามา
แก้ไข 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
ก่อนที่จะด าเนินการติดต่อช่างจากภายนอกให้นายสายันต์ กกแก้ว เข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนว่า

สามารถด าเนินการแก้ไขได้หรือไม่ ซึ่งหากยุ่งยากเกินไปให้จ้างเหมาช่างภายนอกมาด าเนินการ  
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.7.4 การย้ายแมวน้ าบริเวณไปแสดงที่อาคารแสดงความสามารถสัตว์จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 
มีนาคม 2558 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.8 เรื่องที่น.ส.วิศนี รัตนอร่ามสวัสดิ์ แจ้ง 

1.8.1 กิจกรรมที่จัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวันวาเลนไทม์ และกิจกรรมในช่วง
เทศกาลตรุษจีน โดยในช่วงวันวาเลนไทม์มีรายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 93 เมื่อเทียบกับช่วงวันเดียวกันของปี 2557  

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 



1.8.2 รายได้ร้านของของที่ระลึกในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 26 จากช่วงเดือนเดียวกันของปี 2557 
และรายได้ของเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพิ่มข้ึนจากเดือนมกราคม 2558 ด้วยเช่นกัน 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.8.3 การท าความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ์ พบว่ามีห้องน้ ามีอุปกรณ์ช ารุดทั้งห้องน้ าชายและห้องน้ ามีการช ารุด 
และแม่บ้านลาออก 1 คน  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
ให้ด าเนินการท ารายการซ่อมว่ามีอุปกรณ์ใดเสียหายบ้าง เพื่อจะได้ด าเนินการมอบหมายให้ช่างเข้าไปซ่อมแซม  
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.9 เรื่องที่ น.ส.จิตตมาส ฤทธิเดช แจ้ง 

1.9.1 กองนโยบายและแผนให้รายงานผล เรื่อง การจัดท ารูปแบบงบประมาณประจ าปี 2558 ภายในวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งทางสถาบันทรัพฯ ได้จัดส่งรูปแบบการรายงานผลแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.9.2 กองนโยบายและแผนเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี 2558 โดยได้ส่งหนังสือมาที่
สถาบันทรัพฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเร่งรัดให้รายงานผลภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งทาง
สถาบันทรัพฯ ได้รายงานผลในระบบ 3D เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นการรายงานความคืบหน้า
ของข้ันตอนการด าเนินงาน (สัญลักษณ์ในระบบ 3D ได้แก่ สีเขียว หมายถึง ด าเนินการแล้ว สีแดง หมายถึง ยังไม่มีการ
ด าเนินโครงการ สีเหลือง หมายถึง ก าลังขออนุมัติโครงการ) โดยโครงการจะเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นสีเขียวได้นั้น
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องด าเนินการเครียร์เอกสารที่พัสดุกลางและเครียร์เงินที่การเงินให้เรียบร้อยหลังจากนั้นระบบ
จะมีการปลดล็อคเป็นสีเขียวโดยอัตโนมัติ โดยในไตรมาสแรกมี 2 โครงการที่ด าเนินการเครียร์เอกสารที่พัสดุแล้วแต่ยังไม่
มีการปลดล็อค ได้แก่ โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ โครงการจัดท าความเสี่ยง ส าหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานยังไม่ได้ส่งเอกสารไปเครียร์ที่พัสด ุ 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.9.3 เอกสารการขอด าเนินการท าจัดซื้อจัดจ้างหลังจากให้น.ส.สุภาวดี กลับใหม่ ลง 7 ข้ันตอนเรียบร้อยแล้ว
ต้องมีการลง 3D ก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะด าเนินการส่งไปยังพัสดุ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
กรณีที่น.ส.จิตตมาส  ฤทธิเดช ไปราชการและยังไม่ได้ตัด 3D ให้เขียนข้อความที่มุมกระดาษด้านบนว่า 

“เจ้าหน้าที่การเงินไปราชการให้ด าเนินการตัด 3D ด้วย” 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.9.4 รายรับของเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ลดลงร้อยละ 1 จากเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยรายรับเฉลี่ย 5 เดือน 
ตั้งแต่ต.ค. 57 – ก.พ. 58 ลดลงร้อยละ 24 จากช่วงเดือนตั้งแต่ ต.ค. 56 – ก.พ. 57 ส าหรับรายรับในช่วงเดือน ธ.ค. 57- 
ม.ค. 58 เทียบกับรายจ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มข้ึนร้อยละ 304 ดังตาราง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.9.5 ค่าล่วงเวลาของนักศึกษามีการเบกิและด าเนินจ่ายเงินแก่นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ยังคงค้างเฉพาะ
วันที่ 10 ม.ค. 58  
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.9.6 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ที่ได้ด าเนินการจัดไปแล้วให้ด าเนินการส่งผลการสรุปการจัด
กิจกรรมมาให้ภายในวันที่ 10 ก.พ. 58 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัด KM ให้รีบด าเนินการ
จัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จ  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
การจัด KM ในครั้งต่อไปต้องมีการก าหนดหัวข้อเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน ก่อนที่จะด าเนินการจัด KM 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.9.7 การจัดท าระบบการสื่อสารภายในผ่าน Line ได้มีการด าเนินการแล้ว  
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.10 เรื่องที่ น.ส.สุภาวดี กลับใหม่ แจ้ง 

1.10.1 ส่วนงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไปเอาที่ร้านภูมิภัทรแต่กลับไม่ได้สินค้ามานั้น เนื่องจากพัสดุแจ้ง
กับทางร้านว่าในการด าเนินการไปเอาสินค้าต้องมีใบสั่งซื้อจากมหาวิทยาลัยก่อนเท่านั้นไม่ใช่ใบจัดซื้อจัดจ้าง   

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.10.2 ส่วนงานสารบรรณไม่ประสบปัญหา จะมีปัญหาเฉพาะพนักงานบางคนที่ยังไม่มีความเช่ียวชาญในการ
เขียนหนังสือราชการหรือบันทึกข้อความ จึงท าให้บางครั้งต้องมีการเขียนหนังสือแทน 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

รายการ รายรับป ี2557 รายรับป ี2558 แนวโน้ม (บาท) ร้อยละ
ก.พ.-58 447,826 441,791 -6,035 -1%

รายการ
รายรับป ี2557 

(ต.ค. 56–ก.พ. 57 )
รายรับป ี2558 

(ต.ค. 57–ก.พ. 58 )
แนวโน้ม (บาท) ร้อยละ

เฉล่ีย 5 เดือน 2,479,612 1,879,612 -600,000 -24%

รายจา่ยช่วงป ี2558
รายรับ (ธ.ค. 57-

ม.ค. 58)
แนวโน้ม (บาท) ร้อยละ

237,869 959,961 722,092 304%

รายการ

ตารางแสดงรายการทางการเงินของสถาบนัทรัพฯ



การติดประกาศข่าวสารที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พยายามน าข่าวสารที่ล่าสมัยออกจากบอร์ด หรือใช้วิธีการ
ประทับตราวันที่ที่ข่าวนั้นๆ ทดแทนเพื่อเป็นการประกาศว่าจะมีการประกาศข่าวสารนั้นถึงวันที่เท่าไร  และอยากให้มีการ
จัดเก็บระบบงานสารบรรณให้ดีข้ึน 

  
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.10.1 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์จะซื้อเสื้อและเข็มของสมเด็จพระเทพฯ สามารถติดต่อขอ
สั่งซื้อได้ (รายละเอียดตามข่าวที่ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์)   

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.11 เรื่องที่ นายธานี สังฆะวัง แจ้ง 

1.11.1 การวางแผนกั้นกรงนกเป็นตาข่ายด าเนินการไปแล้วร้อยละ 90 และก าลังด าเนินการท ากรงส าหรับสัตว์ที่
จะเคลื่อนย้าย 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.11.2 การเดินทางไปติดต่อขอรับสัตว์ที่กรุงเทพฯ ประมาณ 9-10 ชนิด  โดยจะมีการเดินทางไปไปทั้งหมด 4 
คน เดินทางวันที่ 11 มีนาคม 2558  
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.11.3 งานภูมิทัศน์สวนสัตว์มีการจัดตกแต่งเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการตกแต่งสีม่วง โดยมีการขุดล่องบริเวณ
กรงนกเพื่อเตรียมความพร้อมในการปลูกดอกไม้หรือต้นไม้สีม่วง 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
หากมีการน านกประจ าถ่ินมาบริจาค สามารถน ามาบริจาคเพื่อให้สถาบันทรัพฯ เป็นผู้ดูแล 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.12 เรื่องที่ นายพงษ์พันธ์ โชติพันธ์ แจ้ง 

1.12.1 งานตกแต่งแกโฟมเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงสงกรานต์ และตกแต่งวัสดุอุปกรณ์ที่มีการช ารุดขณะที่
น าไปจัดนิทรรศการ และมีการวางแผนเตรียมแผนการตกแต่งในช่วงสงกรานต ์ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
ให้ด าเนินการท าแผนซ่อมแซมปลาโลมา โดยมีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะว่าอาจใช้การตัดแบ่งเป็น 3 ส่วนเพื่อง่ายต่อ

การซ่อมแซมและเคลื่อนย้าย 
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.13 เรื่องที่ นายสุริยะ ตาเตะ แจ้ง 

1.13.1 ปั้มน้ าบริเวณริมชายหาดได้มีการด าเนินการซื้อสินค้ามาเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีนายสายันต์ กกแก้ว ไป
ด าเนินการติดตั้งให้ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 



         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.13.2 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อท าปูนปั้นเต่าขณะนี้ได้ร้านที่จะด าเนินการจัดท าแล้วโดยเป็นร้านที่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา ราคาตัวละ 10,000 บาท  

  
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.14 เรื่องที่ นายกันต์กนิษฐ์ ทองร่วง แจ้ง 

1.14.1 งานประชาสัมพันธ์ด าเนินการโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น facebook 
website และส่งข่าวผ่านวารสารของมหาวิทยาลัย 

  
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.14.2 งานประกันคุณภาพในผลงานรอบ 6 เดือน พนักงานส่งมาครบแล้ว  
  

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.14.3 การเครียร์เงินยืมโครงการเพื่อตกแต่งช่วงเทศกาลปีใหม่ และการจัดซื้อจัดจ้างปากกาได้ด าเนินเสร็จสิ้น
และได้รับสินค้าแล้ว ขณะได้การเครียร์เงินยืมคืนแก่พัสดุและการเงินเรียบร้อยแล้ว  

  
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.14.4 ขณะนี้ก าลังเตรียมงานเพื่อตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบสีม่วง โดยจะก าหนดตกแต่งแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558 ส าหรับบอร์ดนิทรรศการภายในได้ด าเนินการแจ้งนายปฐมฤกษ์ บัวแก้ว ให้ด าเนินการ
ตกแต่งในรูปแบบสีม่วงแล้ว  

  
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.15 เรื่องที่ นายสมภพ ยี่สุ่น แจ้ง 

1.15.1 โครงการเพาะพันธ์ุโกงกางและหญ้าทะเล ได้ด าเนินการจัดโครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 58 โดยมี
นักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 300 กว่าคน ซึ่งการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จไปด้วยดี 

  
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.15.2 การน าชมป่าชายเลน Walk Way ขณะนี้ก็ได้มีโรงเรียนหลายโรงเรียนติดต่อเข้ามา ซึ่งภายในวันน้ี          
(5 มี.ค. 58) ได้ด าเนินการจัดไปแล้ว 1 โรงเรียน และยังมีการจัดอีกครั้งในวันที่ 18 มี.ค. 58 

  
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 



1.15.3 อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาทางเดินศึกษาธรรมชาต ิ
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ อพสท. ในการเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ จึงจ าเป็นต้องให้ต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจาก
ศูนยศึ์กษาทางเดินศึกษาธรรมชาติมานั่งปฏิบัติงานที่อาคารโชว์แมวน้ าหลังใหม่ 

  
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระที ่2.     เรือ่งรับรองรายงานการประชุมครัง้ที ่5/2558  
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558   
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม  
 
 มติ   รับรองรายงานการประชุมครัง้ที ่6/2558 
  

วาระที ่3.     เรือ่งสืบเนื่อง (ถ้าม)ี 
 3.1 จากการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 09.00-13.30 น. ที่ให้น.ส.จิตตมาส 
ฤทธิเดช รายงานสัดส่วนเงินลงทุนต่อก าไรในช่วงกิจกรรมพิเศษ 
 มติ มอบหมายให้ น.ส.จิตตมาส ฤทธิเดช เสนอรายงานในการประชุมครั้งต่อไป 
 

วาระที ่4.     เรือ่งทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมทราบ   
 ไม่มี 
 

วาระที ่5.     เรือ่งทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
 ไม่มี 
 

วาระที ่6.    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  6.1 เสนอให้ท าตารางการประชุมประจ าเดือนข้ึนเพื่อจะได้เป็นการแจ้งข่าวสารให้พนักงานทราบโดยทั่วถึงกัน 
โดยหากมีการประชุมเร่งด่วนจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป โดยหากประธานในที่ประชุมไม่อยู่ให้รองประธาน
ด าเนินการจัดการประชุมแทน 

  มติ รับทราบ และให้น.ส.กันต์กนิษฐ์  ทองร่วง เป็นคนท าตารางการประชุมมาติดประชาสัมพันธ์ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศให้พนักงานรับทราบโดยทั่วถึงกัน 

 
 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
         
 
 
 
 



       ............................................ 
       (นางสาวกันต์กนิษฐ์   ทองร่วง) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
       ............................................ 
          (นางสาวสุภาวดี กลับใหม)่ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


